



# เอกสารประชาสัมพันธ์

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลพรุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.077-380584 ต่อ 109 Fax.077-380584 ต่อ 108

## วิธีปฏิบัติ

### เมื่อกำลังขับรถจะข้ามทางรถไฟ



### ระวัง!!! ทางข้ามรถไฟ รู้ไว้หลักปฏิบัติ 3 ข้อ ขับรถผ่านให้ปลอดภัย

เส้นทางจุดตัดทางรถไฟเป็นเส้นทางที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในลักษณะรุนแรงถึงเสียชีวิตบ่อยครั้ง และมักเกิดจากความไม่คุ้นเคยและความไม่ชำนาญเส้นทางของผู้ขับขี่ และขาดทักษะในการขับรถผ่านทางข้ามรถไฟ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะนำหลัก 3 ข้อ เพื่อความปลอดภัยดังนี้

**1. หากต้องขับรถผ่านทางข้ามรถไฟให้เพิ่มความระมัดระวัง** และโดยเฉพาะหากขับในเส้นทางที่ไม่ชำนาญ เพราะอาจทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ โดยเฉพาะทางข้ามที่ไม่มีแผงกั้นทางรถไฟ รวมถึงการขับรถในช่วงกลางคืนที่ทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทางไม่ดีควรระมัดระวังเป็นพิเศษ

**2. ระมัดระวังได้ด้วยกรหมั่นสังเกตป้ายเตือนสัญลักษณ์ทางรถไฟ** หรือสังเกตลูกกระพรวน ว่าเส้นทางข้างหน้ามีจุดตัดทางรถไฟหรือไม่ เพื่อให้ระมัดระวังในการขับขี่เพิ่มขึ้น ควรชะลอความเร็วและหยุดรถก่อนถึงจุดตัดทางรถไฟ พร้อมมองซ้ายและขวาจนแน่ใจจึงค่อยขับรถข้ามจุดตัดทางรถไฟ และหากมีสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางรถไฟ ไม่ควรหยุดหรือจอดรถคร่อมรางรถไฟเป็นอันขาด เพราะหากมีรถไฟวิ่งผ่านมา จะไม่สามารถเคลื่อนรถได้ทันที

**3. เมื่อมีสัญญาณไฟเตือนว่ารถไฟกำลังมา** การขับผ่านจุดตัดรถไฟที่ถูกต้องและปลอดภัยนั้น ผู้ขับขี่ต้องลดระดับความเร็วของรถ ให้อยู่ในระดับที่สามารถหยุดรถได้ทันที เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเตือน หรือเมื่อเจ้าหน้าที่นำเครื่องกีดขวางมากั้นทางรถไฟ โดยควรหยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟ ไม่น้อยกว่า 5 เมตร หรือในระยะที่เห็นปลอดภัย เพราะโดยปกติทั่วไปแล้ว ผู้ขับขี่มักเร่งความเร็วเพื่อให้ผ่านจุดตัดทางรถไฟ โดยเฉพาะเมื่อได้ยินสัญญาณดังขึ้น หากข้างหน้ามีรถหยุดรออยู่ ให้หยุดรอก่อนตามคันข้างหน้า ห้ามเร่งความเร็วแล้วรีบขับผ่านทางรถไฟเมื่อได้ยินสัญญาณเตือน หรือยกแผงกั้นทางออกเป็นอันขาด แต่ควรจะรอก่อนว่าขบวนรถไฟผ่านไป หรือเมื่อเจ้าหน้าที่เปิดแผงกั้นออก จึงค่อยขับรถข้ามจุดตัดทางรถไฟผ่านไป ซึ่งจะเป็นวิธีการขับรถผ่านจุดตัดทางรถไฟที่ปลอดภัย

แต่สิ่งสำคัญที่สุดในการเดินทางทุกครั้ง คือ ผู้ที่ขับต้องมีสติ ไม่ประมาท และระมัดระวังอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองและเพื่อนร่วมทาง